

Số :09/KH-UBMT-BTT

Quận 8, ngày 08 tháng 02 năm 2012

KẾ HOẠCH
PHỐI HỢP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 3 GIẢM
VÀ NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH SỐ 01 NĂM 2012

- Căn cứ chương trình công tác năm 2012 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm và Nghị quyết liên tịch 01 về xây dựng phường lành mạnh không còn mại dâm, ma túy;

- Căn cứ Nghị quyết của Quận ủy Quận 8 về phương hướng, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận năm 2012 và Chương trình công tác năm 2012 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 8;

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 8 xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm và Nghị quyết liên tịch 01 về xây dựng phường lành mạnh không còn mại dâm, ma túy như sau:

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1/ Tập trung cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò Mặt trận là đầu mối phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động các ngành, các giới và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm và Nghị quyết liên tịch 01 gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng phường lành mạnh, không còn tội phạm ẩn náu hoạt động.

2/ Tiếp tục thực hiện các giải pháp, các mô hình có hiệu quả trong việc phòng ngừa, phòng chống tội phạm và tăng cường giám sát chặt chẽ góp phần giữ vững các địa bàn trọng điểm, giảm tội phạm – ma túy – mại dâm và tệ nạn xã hội.

3/ Đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, tăng cường quản lý và giúp đỡ người hồi gia, tạo điều kiện để họ ổn định cuộc sống.

II/ NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1/ Công tác khảo sát: Thường trực Mặt trận 16 phường chủ động phối hợp với chính quyền và các ngành đoàn thể, KP/TDP tiến hành khảo sát nắm chắc, phân loại cụ thể số liệu về đối tượng tội phạm, số người được đặc xá mãn hạn tù hoặc được tha về trước thời hạn; số đối tượng hoạt động tệ nạn xã hội (cờ bạc, số đề, cá độ, đá gà, bói toán, bảo kê...); các đối tượng nghi vấn mua bán, sử dụng ma túy; hoạt động mại dâm, các đối tượng cho vay nặng lãi...để có biện pháp vận động cảm hóa giải quyết phù hợp và có hiệu quả.

2/ Xây dựng kế hoạch: Trên cơ sở kế hoạch của Mặt trận Quận 8 và tình hình thực tiễn tại địa phương, Mặt trận 16 phường xây dựng kế hoạch và biện

pháp cụ thể để đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm và Nghị quyết liên tịch 01 về xây dựng phường lành mạnh không còn mại dâm, ma túy (gửi kế hoạch về Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 8 **trước ngày 20/2/2012**).

3/ Công tác tuyên truyền, vận động:

a/ Phối hợp cùng chính quyền, các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội với những nội dung trọng tâm của Luật hình sự, Luật phòng chống ma túy, Nghị quyết liên tịch 01, Đề án 01-138 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tập trung phổ biến và tư vấn các nội dung, hình thức cai nghiện; các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, mại dâm và tệ nạn xã hội, các điều quy định việc chế tài, xử lý; về tác hại của ma túy và các chất ma túy tổng hợp; cách phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS và phòng chống mua bán phụ nữ, trẻ em; hình thức, nội dung cung cấp thông tin, tố giác các loại tội phạm, ma túy, mại dâm và các loại TNXH khác; tố giác những trường hợp ngược đãi người già, phụ nữ, trẻ em... Thông qua các hình thức tuyên truyền phù hợp với người dân, với những đối tượng có biểu hiện về tệ nạn xã hội.

- Thường trực Mặt trận 16 phường, nhất là các phường trọng điểm (P6, 12, 14) có kế hoạch chuyên đề công tác tuyên truyền phòng chống ma túy, trong đó vận động phát huy vai trò của nhân dân trong việc phát hiện tố giác tội phạm ma túy.

- Phối hợp Phòng Tư pháp và các ngành đoàn thể Quận 8 tổ chức tập huấn những nội dung của Luật phòng chống ma túy và các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến tội phạm ma túy, mại dâm. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận và lực lượng tuyên truyền viên, tạo lực lượng nòng cốt trong việc thông tin đến người dân.

- Tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức như hội nghị chuyên đề, hội thi, khẩu hiệu, panô - áp phích, phát thanh, phát tài liệu bướm... đến tận hộ dân.

b/ Phối hợp chính quyền, công an và các đoàn thể tổ chức phát động rộng khắp trong cộng đồng dân cư phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết tham gia phòng ngừa tố giác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội” và phong trào “Toàn dân tham gia phòng chống ma túy”, hoạt động cao điểm “Ngày thế giới phòng chống ma túy – Tháng cao điểm phòng chống ma túy (từ tháng 6 đến tháng 9/2012).

- Tập trung công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm. Mặt trận phối hợp cùng các đoàn thể tiếp cận gia đình và giáo dục cảm hóa người có tiền án tiền sự, những đối tượng mãn hạn tù về địa phương.

c/ Phối hợp Tòa án nhân dân quận 8 và các ngành chức năng tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động công khai liên quan đến các loại tội phạm, ma túy trên địa bàn các khu vực trọng điểm để nâng cao nhận thức cho nhân dân. Tổ chức hội thảo, mạn đàm về các giải pháp phòng chống ma túy, phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tác hại và biện pháp phòng chống, phát hiện ma túy,

tệ nạn xã hội, HIV/AIDS; về trách nhiệm của gia đình trong việc quản lý, giáo dục, giúp đỡ con em mình nhằm ngăn chặn phát sinh tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.

d/ Mặt trận 16 phường phối hợp đồng bộ với chính quyền, các đoàn thể vận động số người nghiện ma túy tự nguyện đi cai nghiện tại các Trung tâm, thường xuyên tiếp cận những người tái hòa nhập cộng đồng, số người nhiễm HIV/AIDS, người hoàn lương để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và cảm hóa, động viên, giúp đỡ không để họ tái phạm và hỗ trợ vốn – phương tiện sinh kế - việc làm – học nghề... tạo điều kiện để họ ổn định cuộc sống và tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương.

4. Công tác tham gia xây dựng, chuyển hóa địa bàn và các hoạt động an sinh xã hội:

a/ Mặt trận phường phối hợp chính quyền xây dựng kế hoạch truyền truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh giữ vững không để tái phát tạp những địa bàn đã chuyển hóa và tập trung chuyên hóa những địa bàn còn phức tạp về ma túy (Hẻm 1678 Phạm Thế Hiển P6; Hẻm 690 Nguyễn Duy P12; Cầu Hiệp Ân P10, 11, 12; Hẻm 126 Hoài Thanh P14). Vận động 89 người còn biểu hiện mua bán ma túy chuyển sang làm ăn lương thiện.

- Phối hợp cùng chính quyền và công an vận động nhân dân thực hiện phong trào “Xây dựng phường và khu phố không có tội phạm ẩn náu”. Mỗi phường đăng ký chọn từ 1 – 2 khu phố không có tội phạm ẩn náu.

- Thông tin phổ biến số điện thoại của lãnh đạo Đảng ủy – UBND - Ủy ban MTTQ – Công an để tạo thuận lợi cho nhân dân tham gia tố giác các loại tội phạm, ma túy, mại dâm. Có hình thức khen thưởng, biểu dương kịp thời và bảo vệ đối với người dân tham gia tố giác, cung cấp thông tin về tội phạm.

b/ Tiếp tục củng cố và phát triển các mô hình: 4 + 1, Ban bảo vệ dân phố, Đội dân phòng, Đội thanh niên tình nguyện xung kích, Tổ tự quản, Khu dân cư tự quản, Tổ xe ôm, vận động đoàn viên hội viên làm nông cốt gương mẫu không có người vướng vào tệ nạn xã hội; xây dựng phát huy hoạt động các Câu lạc bộ, Đội nhóm của các đoàn thể thành viên nhằm thu hút nhiều người tái hòa nhập cộng đồng và thanh thiếu niên tham gia sinh hoạt hạn chế phát sinh tệ nạn xã hội.

- Mặt trận phường phối hợp các ngành đoàn thể xây dựng 01 Câu lạc bộ thành viên là gia đình và những người hồi gia tham gia sinh hoạt, giao lưu và tham gia các hoạt động xã hội nhằm hạn chế và ngăn chặn việc tái nghiện.

c/ Củng cố, kiện toàn Ban công tác Mặt trận và nâng cao vai trò hoạt động Tổ cán sự tình nguyện xã hội, làm tốt công tác tiếp cận tuyên truyền giúp đỡ người hồi gia, vận động nhân dân và gia đình thực hiện tốt việc quản lý, giáo dục và giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho người tái hòa nhập cộng đồng, giúp họ không mặc cảm, tự ti, tránh tình trạng kỳ thị đối với những trường hợp sau cai tái hòa nhập cộng đồng, các trường hợp hoàn lương.

- Xây dựng lực lượng nòng cốt thực hiện công tác nắm tình hình, phát hiện và vận động nhân dân tham gia phòng chống tốt giác tội phạm, thực hiện tốt việc quản lý, giúp đỡ người sau cai tái hòa nhập cộng đồng : việc làm, học nghề, vốn...

- Gắn kết việc thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm và Nghị quyết liên tịch 01 về xây dựng phường không còn mại dâm, ma túy với việc thi đua công tác năm của hệ thống Mặt trận 16 phường và việc đánh giá thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Xem đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá, bình xét các danh hiệu cuối năm, là nội dung trọng tâm để xem xét công nhận các danh hiệu thi đua, danh hiệu phường văn hóa, khu văn hóa - tiên tiến.

d/ Mặt trận 16 phường phối hợp khảo sát, lập danh sách, nắm chắc các đối tượng người hoàn lương, tù tha về, người tái hòa nhập cộng đồng, người đang cai nghiện tại cộng đồng; để hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở, phương tiện sinh kế, trị bệnh, học bổng...cho gia đình và các đối tượng trên, từng bước xóa dần mặc cảm, ổn định cuộc sống, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

e/ Phối hợp cùng chính quyền, các đoàn thể quận phường tổ chức đi thăm một số trung tâm, trường cai nghiện, động viên các học viên đang chữa bệnh, cai nghiện ma túy thể hiện sự quan tâm, chăm lo, động viên các học viên an tâm cai nghiện, rèn luyện, học tập...

f/ Mặt trận phường phối hợp chính quyền hướng dẫn Ban Mặt trận khu phố lồng ghép báo cáo kết quả thực hiện chương trình 3 giảm và biểu dương những tập thể cá nhân có thành tích trong Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

5/ Công tác giám sát:

- Mặt trận Quận phường phối hợp các tổ chức thành viên tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện công tác phòng chống tội phạm, ma túy; giám sát các địa bàn còn mua bán ma túy.

- Mặt trận 16 phường có kế hoạch cụ thể để chủ động giám sát một số địa bàn trọng điểm phức tạp về tội phạm và ma túy.

- Tập trung giám sát chuyên hóa những địa bàn còn phức tạp về ma túy (Hẻm 1678 Phạm Thế Hiển P6; Hẻm 690 Nguyễn Duy P12; Cầu Hiệp Ân P10, 11, 12; Hẻm 126 Hoài Thanh P14).

Qua giám sát, Mặt trận phường kịp thời đề xuất chính quyền và các ngành chức năng có biện pháp xử lý kiên quyết không để phát sinh phức tạp; đề xuất biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm.

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1/ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 8 : Xây dựng và triển khai kế hoạch, phối hợp chính quyền và các tổ chức thành viên Quận về công tác phối hợp tuyên truyền, vận động, giám sát thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm năm 2012.

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Quận 8 hướng dẫn Thường trực Mặt trận phường (theo 3 cụm phường) xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện.

2/ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 16 phường : Phối hợp chính quyền và các ngành đoàn thể tổ chức thực hiện kế hoạch.

- Định kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng, cuối năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện.

- Phối hợp chính quyền tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu 3 giảm và Nghị quyết liên tịch 01 (tháng 12 năm 2012).

3/ Đề nghị Quận ủy - UBND quận 8 chỉ đạo các đơn vị trực thuộc như Ban Tuyên giáo, Phòng Tư pháp, Tòa án, Công an, Quân sự, các đoàn thể; Đảng ủy - UBND 16 phường có kế hoạch phối hợp với Ủy ban MTTQ Quận phường thực hiện các nội dung của kế hoạch.

Trên đây là kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu 3 giảm và Nghị quyết liên tịch 01 về xây dựng phường lành mạnh không còn mại dâm, ma túy năm 2012. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 8 đề nghị các tổ chức thành viên, các ngành cấp Quận và Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 16 phường phối hợp thực hiện kế hoạch đạt kết quả cao./.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
Phó Chủ tịch Thường trực

Nơi nhận:

- BTT. UB.MTTQ TPHCM;
- (đ/c Trần Trung Tính – PCT UBMTTQ)
- (P/ tổng hợp; Ban Tuyên huấn – Chị Khánh Vân);
- UBMTTQ TPHCM: Ban DTTG; Ban Tuyên huấn;
Ban Phong trào; Ban DC-PL; Ban VHXX;
Ban TC – TĐKT; Ban Đối ngoại nhân dân;
- TT.Quận ủy – UBND Q8;
- Ban Dân vận Quận ủy Q8;
- Công an Q8;
- Các tổ chức thành viên Q8;
- VP Quận ủy – UBND Q8;
- TT Đảng ủy-UBND-MTTQ 16 P;
- Lưu VT.

Nguyễn Công Danh